

วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เวลา 06.30 น.

โมทนาคุณ : พระเยซูเจ้า แม่พระ น.เปโตร น.อันตอน น.ทั้งหลาย คพ.บีโอ

อุทิศแด่ : โรซาราตรี จุลสุคนธ์ มารีย์อานูช่วย ผิวเกลี้ยง มารีย์อาม เบโตรมังกุด มารีย์อนารี ผิวจันทร์ เปาโลสมบุญ มารีย์อาหม่ม เบโตรประยูร อนันตชาติ (ครบ 11 ปี) วิทยุญาณในไฟชำระ

วันอังคารที่ 1 มีนาคม สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เวลา 16.30 น.

โมทนาคุณ : พระเยซูเจ้า แม่พระ น.เปโตร น.อันตอน น.ทั้งหลาย คพ.บีโอ

สุขสำราญ : มารีย์อาวีซรี กิจนิตยชีวี

อุทิศแด่ : โรซาราตรี จุลสุคนธ์ ตระกูลธรรมาจารย์และสังฆราช วิญญาณในไฟชำระ

วันพุธที่ 2 มีนาคม สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เวลา 06.30 น.

โมทนาคุณ : พระเยซูเจ้า แม่พระ น.เปโตร น.อันตอน น.ทั้งหลาย คพ.บีโอ

อุทิศแด่ : โรซาราตรี จุลสุคนธ์ มารีย์อาหม่ม โรซาเสมอ สุภาสิบ ยอแซฟอำนาจ วุฒิสนธ์

วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เวลา 16.30 น.

โมทนาคุณ : พระเยซูเจ้า แม่พระ น.เปโตร น.อันตอน น.ทั้งหลาย คพ.บีโอ

อุทิศแด่ : โรซาราตรี จุลสุคนธ์ ยบ.นิมิตร โรซาพิศวง กุศลส่ง เบโตรประไพ ธรรมาจารย์

วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม น.กาลิมีร์ - ศุกร์ต้นเดือน เวลา 16.30 น.

โมทนาคุณ : พระเยซูเจ้า แม่พระ น.เปโตร น.อันตอน น.ทั้งหลาย คพ.บีโอ

อุทิศแด่ : สกอลัสติกาสมบัติ ลีดา อันเดรจาร์ล มารีย์ปราณี ริทด์ เบโตรเล โรซาละม่อม ผิวเกลี้ยง วิทยุญาณในไฟชำระ และไม่มีใครคิดถึง

วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เวลา 17.00 น.

โมทนาคุณ : พระเยซูเจ้า แม่พระ น.เปโตร น.อันตอน น.ทั้งหลาย คพ.บีโอ

สุขสำราญ : ครอบครัวสมบุญเรเจริญชัย ครอบครัวพรศักดิ์ สุนทรเอกจิต ครอบครัวเกตุรัตน์ ครอบครัวมารีย์อาร์ชก งามเจริญ สกอลัสติกานาตยา ไชแก้ว

อุทิศแด่ : ผู้ล่วงลับในสุสานวัดนักบุญยวงบัพติस्ताทุกท่าน เซซิลีอาปราณี ธาธาซิลป์ ยวงบัพติस्ताชวัน ธาธาซิลป์ เทเรซาวาสนา กุศลส่ง อันเดรจวน มารีย์อัสว่าง สังฆราช คุณชื่น อันนาอารีย์ จินต์ประยูร เทเรซาวัฒนา สังฆราชัน อันตอนว้าง มารีย์อาสาต ไชยเผือก โรซาพิศวง ยบ.นิมิตร กุศลส่ง อันนาลัดดา การพิธิ เบโตรประไพ ธรรมาจารย์ โรซาราตรี จุลสุคนธ์ ยบ.สมบัติ พรหมานิตย์ ญาติพี่น้อง ผู้ล่วงลับ วิทยุญาณในไฟชำระ



สารวัตนักบุญยวงบัพติस्ता (เจ้าเจ็ด)

5 หมู่ 6 ต.บ้านแก้ว อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา 13110

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ ค.ศ.2011 : ฉบับที่ 09 / 2011

(<http://stjohnbpchurch.catholic.or.th>, www.facebook.com/stjohnbpchurch)



"YouCat"

หนังสือคำสอน

งานเยาวชนโลก 2011

ผู้เข้าร่วมงานเยาวชนโลก 2011 ที่สเปน เตรียมรับแจกหนังสือ

"YouCat" (Youth Catechism) หนังสือคำสอนสำหรับเยาวชนอายุ 14-20 ปี พระสันตะปาปาทรงนำมาปรับปรุงเพื่อเยาวชนโดยเฉพาะ พระองค์บอกว่า

"I RECOMMEND TO YOU THE READING OF AN EXTRAORDINARY BOOK ... พ่อแนะนำพวกเขาให้อ่านหนังสือยอดเยี่ยมเล่มนี้" <http://bit.ly/hlSiVg>

บทภาวนาตามพระประสงค์ของ องค์สมเด็จพระสันตะปาปา

“เพื่อทุกคนจะได้ให้ความเคารพ

ในเอกลักษณ์ของครอบครัว

และตระหนักว่าไม่มีสิ่งใดทดแทน

พระวาจาประจำวันอาทิตย์ สัปดาห์ที่ 8

เทศกาลธรรมดา บทอ่านจากพระวรสารนักบุญมัทธิว

พระเจ้าและเงินทอง

²⁴ไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้ เขาจะชังนายหนึ่งและจะรักอีกนายหนึ่ง เขาจะจงรักภักดีต่อนายหนึ่งและจะดูหมิ่นอีกนายหนึ่ง ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้

ความวางใจในพระเจ้า

²⁵ฉะนั้น เราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่ากังวลถึงชีวิตของท่านว่าจะกินอะไร อย่ากังวลถึงร่างกายของท่านว่าจะนุ่งห่มอะไร ชีวิตย่อมสำคัญกว่าอาหาร และร่างกายสำคัญกว่าเครื่องนุ่งห่มมิใช่หรือ! ²⁶จงดูนกในอากาศเถิด มันมิได้หว่าน มิได้เก็บเกี่ยว มิได้สะสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงมัน ท่านทั้งหลายมิได้มีค่ามากกว่านกหรือ? ²⁷ท่านใดที่กังวลแล้วสามารถต่อชีวิตของตนให้ยาวออกไปอีกสักหนึ่งวันได้? ²⁸ท่านจะกังวลถึงเครื่องนุ่งห่มทำไม? จงพิจารณาดอกไม้ในทุ่งนาเถิด มันเจริญงอกงามขึ้นได้อย่างไร มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย ²⁹แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า กษัตริย์ซาโลมอนเมื่อทรงเครื่องอย่างหรูหรา ก็ยังไม่งดงามเท่าดอกไม้ชนิดดอกหนึ่ง ³⁰ถ้าหญ้าในทุ่งนา ซึ่งมีชีวิตอยู่วันนี้ และรุ่งขึ้นจะถูกโยนทิ้งในเตาไฟ พระเจ้ายังทรงตกแต่งเช่นนี้แล้ว พระองค์จะไม่สนพระทัยท่านมากกว่านั้นหรือ? ท่านช่างมีความเชื่ออ่อนแอจริง ³¹ดังนั้น อย่ากังวลและกล่าววว่า “เราจะกินอะไร? หรือจะดื่มอะไร? หรือเราจะนุ่งห่มอะไร?” ³²เพราะสิ่งต่างๆ เหล่านี้ คนต่างศาสนาแสวงหา พระบิดาของท่านผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการทุกสิ่งเหล่านี้ ³³จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิ่มทุกสิ่งเหล่านี้ให้

³⁴เพราะฉะนั้น ท่านทั้งหลายอย่ากังวลถึงวันพรุ่งนี้ เพราะวันพรุ่งนี้จะกังวลสำหรับตนเอง แต่ละวันนี้ทุกข์พออยู่แล้ว’

ประชาสัมพันธ์

- บ่ายสามโมงวันอาทิตย์นี้ 27 กพ. มีประชุมสภาอภิบาลวัด เชิญสมาชิกฯ ทุกท่านครับ
- เสกสุสาน วัดมารีย์สมภพ บ้านแพน วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม เวลา 09.30 น.
- วันพุทธบูชา ปี 2011 ตรงกับวันพุธที่ 9 มีนาคม มิสซาเสก-โรยเก้าเวลา 07.00 น.
- เสกสุสาน วัดพระคริสตประจักษ์ เกาะใหญ่ วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม
- คำสอนภาคฤดูร้อนเตรียมรับศีลศักดิ์สิทธิ์ปีนี้ เริ่ม 21 มีนาคม ถึง 30 เมษายน
- ไบลานเสกของปีที่ผ่านมา ขอพี่น้องได้นำไบลานเสกของปีที่ผ่านมา มอบให้กับทางวัด ภายในวันอาทิตย์ที่ 6 มี.ค. เพื่อเตรียมทำเก้าที่จะใช้เสกและโรย ในวันพุทธบูชาของปีนี้

มิสซาประจำวัน สัปดาห์ที่ 7 เทศกาลธรรมดา

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ สัปดาห์ที่ 8 เทศกาลธรรมดา เวลา 08.30 น.

โหมทนาคุณ : แม่พระ พระเยซูเจ้า น.เปโตร น.อันตน น.ทั้งหลาย คพ.บีโอ

สุขสำราญ : สัตบุรุษวัดนักบุญยวงบปีติสตาเจ้าเจ็ดทุกคน ครอบครัวเปโตรเป ฤกษ์สุจริต

ครอบครัวเปโตรชรินทร์ เปโตรชาลี ตั้งกิจพิณจชอบ ครอบครัวกรีกุล ครอบครัวเที่ยงงามดี ครอบครัวเฮนรีพะยวงค์ อ้นนานิภา งามประเสริฐ ลูกหลานทุกคน

อุทิศแด่ : ผู้ล่วงลับในสุสานวัดนักบุญยวงบปีติสตาทุกท่าน เปาโลสรัน ลิทธิสรวรรค์ ยบ.ชวัน เซซีลือปราณี ธาราศิลป์ อ้นนาพารา ฟรังซิสโกถม มารีอารอน ลังชรัตน์ ยอแซฟปรากฏ ยอแซฟละม้าย สกอลัสติกาประดา กิจนิยชัย เปโตรสมควรร ฤกษ์สุจริต นายซีเต็ก นางสมจิตร ล่อชุ่นนี้ เอกุสตินจักเซีย แซอั้ง โรชาเมียะซ็อ แซลิม เทเรซาลัดดา แซโก ยอแซฟอนัน สมบูรณ์เจริญชัย อ้นนาทวยคิม แซอั้ง บรรพบุรุษกิจนิยชัย เปโตรพัต มารีอาทรัพย์ อ้นนาสาย ตรีนกร ทีโมธีสนม เรย์นา จำปา เปโตรลิน มารีอาฟาติมาจันทรา เปโตรพัต มารีอาทรัพย์ อ้นนาสาย เปโตรถาว มารีอาสวาท ฤกษ์สุจริต โรซาราดรี จุลสุคนธ์ .เปาโลเทือง อ้นนาทองหยิบ กรีกุล เมเนติกโตบุญรอด มารีอาเงาะ เที่ยงงามดี ฟรังซิสโกยัม ผิวเกลี้ยง ยาโกเบ พยนต์ งามประเสริฐ วิทยุณในไฟชำระ

มาดูที่สถิตินักบวชหญิงกันบ้าง งานนี้ บอกได้คำเดียวว่า “น่าวิตกมาก” ค.ศ. 2000 มีนักบวชหญิงทั่วโลก 801,185 คน ส่วนปี 2008 ทั่วโลกมีนักบวชหญิงเหลือ 739,067 คน มาปี 2009 ยิ่งแย่ไปใหญ่ นักบวชหญิงทั่วโลกเหลือแค่ 729,371 คน ... เรียกว่า จำนวนซิสเตอร์และมาเซอร์ลดลงสวนทางกับจำนวนคริสตังและจำนวนพระสงฆ์ ชนิดที่ยังมองไม่เห็นวิแวการติดตัวกลับขึ้นมาได้

... ปีนี้ ผมก็ยังยืนยันแบบนั้น จำนวนคริสตังทั่วโลกเพิ่มขึ้น เป็นเรื่องดี แต่มันจะดีกว่านี้ ถ้าการเพิ่มจำนวน ไม่ได้เป็นแบบเพิ่ม “ปริมาณ” แต่ควรจะเพิ่ม “คุณภาพ” ไปพร้อมๆกัน

AVE MARIA

การขอทุนการศึกษา “ค่าธรรมเนียมการเรียน”

ปีการศึกษา 2554

เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เด็กนักเรียนที่ครอบครัวยากจน เรียนดี ประพฤติดี

ไม่มีเงินพอที่จะชำระค่าธรรมเนียมการเรียนตามปกติได้

แม้พ่อแม่ผู้ปกครองจะได้พยายามอดออม จากการประกอบอาชีพการงาน

อย่างขยันขันแข็ง และรับผิดชอบแล้ว

จึงมาขอผ่อน หรือ ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการเรียน เป็นรายเทอม

การขอทุนการศึกษาลดหย่อน “ค่าธรรมเนียมการเรียน”

ในปีการศึกษาใหม่นี้ โรงเรียนกำหนดให้ ต้องขอปีละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดเทอม

โดยต้องชำระหนี้ค้างจ่ายอื่นๆ แก่โรงเรียน ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

ให้เป็นที่เรียบร้อยด้วย

หากพ่อแม่ผู้ปกครองสามารถชำระ หรือผ่อนส่ง

ค่าธรรมเนียมการเรียนแก่โรงเรียนได้ก็ควรทำ มากกว่าที่จะขอทุน

และในวันข้างหน้า หากมีเงินพอ ก็ควรนำมาชำระคืนให้แก่โรงเรียน

หรือมอบเงินเป็นทุนแก่นักเรียนรุ่นหลังต่อไปด้วย.



พี่น้องที่รัก พระศาสนจักรปรารถนาให้วัดของเราทุกๆ วัด เป็นวัดที่ทุกคนมีส่วนร่วม เป็นหนึ่งเดียวกัน และเป็นประจักษ์พยานถึงองค์พระเยซูเจ้า มีพระองค์เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะในพระวาจาและศีลมหาสนิท เพื่อจะให้เป้าหมายนี้ประสบความสำเร็จ พระศาสนจักรแนะนำให้ฟื้นฟูคริสตชนเป็นกลุ่มย่อย (BEC)

เรามีเครื่องหมายสี่ประการเป็นการบ่งชี้ถึงความเป็นคริสตชนย่อย (BEC) คือ 1. สมาชิกเป็นเพื่อนบ้านกัน 2. การแบ่งปันพระวาจาเป็นพื้นฐานของการประชุม 3. การแสดงออกและทำสิ่งต่างๆ ร่วมกันของชุมชนคริสตชนย่อยออกมาจากความเชื่อ และ 4. ชุมชนคริสตชนย่อยต้องเชื่อมเข้ากับพระศาสนจักรสากล (จะสังเกตว่าการแบ่งปันพระวาจาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของคริสตชนย่อย (BEC) แต่แน่นอนเป็นส่วนที่สำคัญ เพราะเป็นส่วนที่หล่อเลี้ยงชีวิตของสมาชิกทุกคนในคริสตชนย่อย (BEC)

เมื่อมาสืบสานงานคริสตชนย่อย (BEC) ในแผนกวิถิชุมชนวัด เราคิดถึงพระวาจาของพระเจ้าที่ว่า “ข้าพเจ้า (นักบุญเปาโล) เป็นผู้ปลูก อปอลโลเป็นผู้รดน้ำ แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้บันดาลให้เติบโตขึ้น”(1คร 3:6) จึงต้องขอขอบคุณคุณพ่อ นักบวชชายหญิง พี่น้องฆราวาสทุกๆ ท่าน ที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้ช่วยหว่านเมล็ดพันธุ์ แห่งคริสตชนย่อย (BEC) ลงในใจของพี่น้องคริสตชนอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ไม่ว่าจะเป็นงานแปลเอกสารซึ่งให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านนี้ซึ่งเรามีมากพอสมควร การส่งพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาสไปรับการอบรมและมีประสบการณ์เกี่ยวกับคริสตชนย่อย (BEC) แม้เรายังไม่เป็นคริสตชนย่อย(BEC) เต็มรูปแบบ แต่ในหลายๆ วัดและในหลายกลุ่มกิจกรรมคาทอลิก มีการเริ่มต้นด้วยการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการแบ่งปันพระวาจา และในบางวัดเรามีกลุ่มแบ่งปันพระวาจาแล้ว

ในปีที่ผ่านมาฝ่ายอภิบาลและทีมงานได้รับเชิญให้ไปให้ความรู้เบื้องต้นในเรื่องคริสตชนย่อยแก่ฆราวาสในเขต 3 นอกจากนั้นยังได้ร่วมมือกับฝ่ายงานธรรมทูตในการอบรมพี่น้องฆราวาสจากวัดและกลุ่มกิจกรรมคาทอลิกเพื่อเป็นผู้ดำเนินการแบ่งปันพระวาจา และอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เองได้ส่งพระสงฆ์ 7 ท่าน ไปรับการอบรมเรื่องนี้ที่ประเทศอินเดีย ทั้งยังได้ส่งพี่น้องพระสงฆ์ นักบวช และฆราวาส จำนวนหนึ่ง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ AsIPA One ที่พัทธา (ซึ่งในขณะนี้ เรามีกลุ่มวิทยากรซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาให้ความรู้ในเรื่องนี้ 14 ท่าน และเราตั้งใจจะเชิญชวนนักบวชชายหญิงและฆราวาส มาร่วมทีมกับพวกเราในโอกาสต่อไปด้วยครับ)

พวกเราทุกคนจะช่วยเหลือกันหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งคริสตชนย่อย (BEC) และรดน้ำกันต่อไป ด้วยความมั่นใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะทำให้วิถิชุมชนวัดนี้เติบโตขึ้น เรื่อยๆ ในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ อันเป็นที่รักยิ่งของเรา

ในปีนี้ แผนกวิถิชุมชนวัดจะดำเนินงาน 10 โครงการด้วยกัน ในสารอัครสังฆมณฑลฯ ฉบับนี้ขอเสนอบางโครงการก่อนนะครับ และจะค่อยๆ นำเสนอแต่ละโครงการจนครบในโอกาสต่อไป

โครงการสร้างทีมและสนับสนุนในระดับต่างๆ คือ จัดให้มีคณะกรรมการอำนวยการซึ่งเป็นตัวแทนจาก

โครงการเสริมทักษะการทำงานกลุ่ม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมทักษะของวิทยากรซึ่งเป็นพระสงฆ์ และเสริมสร้างทักษะให้ แก่ฆราวาสที่มีประสบการณ์ในคริสตชนน้อยบ้างแล้ว เพื่อจะได้เข้ามามีส่วนร่วมใน ทีมวิทยากร โดยจะจัดอบรมเสริมทักษะปีละ 2 ครั้ง สำหรับครั้งแรกนี้จะจัดที่บ้านผู้หว่าน ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์

โครงการสร้างความเข้าใจจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด โดยจัดอบรมสำหรับฆราวาสทั่วไป เนื้อหาการอบรม คือ 1.การทำความเข้าใจเบื้องต้นว่า BEC คืออะไร 2. ความรู้พระคัมภีร์เบื้องต้นและการแบ่งปันพระวาจา และ 3. เมื่อกลับจากการอบรมแล้ว เราจะทำอะไรได้บ้าง สำหรับการจัดการอบรมในโครงการนี้จะจัดปีละ 5 ครั้ง ในครั้งแรกนี้จะจัดในวันที่ 5-6 มีนาคม โดยเริ่มเวลา 9.00 น. ของวันที่ 5 มีนาคม และจบการอบรมหลังอาหารเที่ยงของวันที่ 6 มีนาคม ที่บ้านผู้หว่าน โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 600 บาท (อัครสังฆมณฑลฯ ให้การ สนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินจากนี้) และหากทางเขต วัด บ้านเณร หรือกลุ่มกิจกรรมคาทอลิก ต้องการจะ จัดการอบรมเพื่อความเข้าใจจิตตารมณ์วิถีชุมชนวัด สามารถติดต่อประสานงานได้ที่แผนกวิถีชุมชนวัด เรา

พาทิมาส - คาทอลิกเพิ่มเติมเนื่อง

ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา จำนวนประชากรคาทอลิกทั่วโลกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้การเพิ่มจำนวนจะไม่มากนัก แต่มันก็เป็นเรื่องน่าดีใจสำหรับเราทุกคน...

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา **พระคาร์ดินัล ดาร์ซิโอ แบร์โตเน่ เลขาธิการ นครรัฐวาติกัน** ได้เข้าฉายหนังสือสถิติประชากรคาทอลิกโลกประจำปี 2011 แต่สมเด็จพระสันตะปาปา เบเนดิกต์ ที่ 16 โดยหนังสือสถิตินี้ แม้หน้าปกจะบอกว่าเป็นปี 2011 แต่เนื้อหาภายในคือการรายงานจำนวนคริสตังในปี 2009 ที่ไม่รายงานปี 2010 เพราะยังรวบรวมได้ไม่ครบ เนื่องจากเพิ่งผ่านพ้นปีดังกล่าวมาได้แค่ 2 เดือนกว่าๆเอง ถ้าจะดูปี 2010 ต้องรอปีหน้า

สำหรับรายละเอียดภายใน ปรากฏว่า จำนวนประชากรคาทอลิกทั่วโลกใน ค.ศ. 2009 มีทั้งสิ้น 1,181 ล้านคน ตัวเลขดังกล่าวถือว่าเป็นข่าวดี เพราะมันเพิ่มขึ้นจากปี 2008 ที่มีคริสตังทั่วโลก 1,166 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 15 ล้านคน...หากใครล้างบาปในปี 2009 หมายความว่า คุณเป็น 1 ใน 15 ล้านคนนี้) หากตีเป็นเปอร์เซ็นต์จะพบว่า โลกมีคริสตัง เพิ่มขึ้น 1.3 เปอร์เซ็นต์ (ส่วนปี 2007 โลกมีคริสตัง 1,166 ล้านคน ปี 2006 มีคริสตัง 1,131 ล้านคน ... จะเห็นได้ว่า คริสตังเพิ่มขึ้นแบบทีละนิด มา 4 ปีติดต่อกันแล้ว)

ลงไปดูภาพเชิงลึกกันหน่อย ประชากรคริสตัง 1,181 ล้านคน อาศัยอยู่ในทวีป อเมริกาเหนือและใต้ 49.3 เปอร์เซ็นต์, ยุโรป 24 เปอร์เซ็นต์, แอฟริกา 15.2 เปอร์เซ็นต์, เอเชีย 10.7 เปอร์เซ็นต์ และ โอเชียเนีย 0.8 เปอร์เซ็นต์

มาดูจำนวนพระคาร์ดินัลกันบ้าง ปัจจุบัน (23 กุมภาพันธ์ 2011) พระศาสนจักรมี พระคาร์ดินัล 201 องค์ แต่มี 117 องค์เท่านั้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมการเลือกตั้งพระ สันตะปาปาองค์ใหม่ (พระคาร์ดินัลเหล่านี้ อายุต่ำกว่า 80 ปี ... ส่วนอีก 84 องค์ที่เหลือ อายุเกิน 80 ปี หมดสิทธิ์เลือกตั้งพระสันตะปาปาองค์ใหม่)

ส่วนทางพระสังฆราช ปี 2009 มีพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก 5,065 องค์ ขณะที่ ปี 2008 มีพระสังฆราชคาทอลิกทั่วโลก 5,002 องค์, ปี 2007 มี 4,946 องค์ และปี 2006 มี 4,898 องค์ (เพิ่มมา 4 ปีติดแล้ว)

ส่วนพระสงฆ์ ปี 2009 มีพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 410,593 องค์ เพิ่มจากปี 2008 ที่มีพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 409,166 องค์ และยังเพิ่มจาก ปี 2007 ที่มี 408,024 องค์ เช่นเดียวกับเพิ่มจากปี 2006 ที่มี 407,242 องค์ ตรงนี้ ถือเป็นเรื่องน่ายินดี เพราะช่วง ค.ศ.1980-2000 จำนวนพระสงฆ์ทั่วโลกลดลงอย่างหนัก จนเหลือเพียง 405,178 องค์ แต่พอปี 2000 เป็นต้นมา ตัวเลขดังกล่าว ค่อยๆโตขึ้นมาทีละนิด แม้จะไม่มาก แต่ 10 ปี ที่ผ่านมา พระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลกก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พูดถึงจำนวนพระสงฆ์ รายละเอียดบอกว่า จำนวนพระสงฆ์คาทอลิกทั่วโลกในรอบปี 1999-2009 (10 ปี ย้อนหลัง) เพิ่มขึ้น 1.4 เปอร์เซ็นต์ โดยปี 2009 มีสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 410,593 องค์ ส่วนปี 1999 มีสงฆ์คาทอลิกทั่วโลก 405,009 องค์

หลายท่านน่าจะทราบดีว่า พระสงฆ์คาทอลิกแบ่งออกเป็น 2 แบบคือ 1) สงฆ์สังฆ มณฑล (อาทิ คุณพ่อที่ประจำวัดแม่พระฟาติมา รวมทั้งบราเดอร์ที่คอยช่วยคุณพ่อในเวลา มิสซา) และ 2) สงฆ์คณะนักบวช อาทิ สงฆ์เยซุอิต, สงฆ์มหาไถ่, สงฆ์รอยแผลศักดิ์สิทธิ์ และสงฆ์ซาเลเซียน เป็นต้น ... ในรอบปี 2009 ลัดส่วนสงฆ์ทั้ง 2 แบบจากทั้งหมด 410,593 องค์ แบ่งได้เป็น สงฆ์สังฆมณฑล 275,542 องค์ และ สงฆ์สังกัดคณะนักบวช 135,051 องค์ ทวีปที่มีอัตราการเพิ่มจำนวนพระสงฆ์มากสุดในโลกคือทวีปแอฟริกา 38.5 เปอร์เซ็นต์ รองลงมาคือเอเชีย 30.5 เปอร์เซ็นต์ พูดรวมๆ ทุกทวีปมีพระสงฆ์เพิ่มขึ้น ยกเว้น “ยุโรป” ยักษ์หลับแห่งคริสต์ศาสนา